

รอบตัดเชือกโครงการ “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว” ปี

10



รอบตัดเชือกโครงการ “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว” ปี 10 ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 1,350,000 บาทภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”

“กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว” ปี 10 เดินทางมาถึงรอบตัดเชือก พร้อมประกาศผลทีมผู้ชนะเลิศจากผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายที่ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในปีนี้ โครงการได้ปรับกระบวนการให้ความรู้อย่างเข้มข้น ให้ผู้เข้าแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ Growing Together ที่ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างการบริการที่มีคุณค่า ดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว” ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 10 โครงการปรับแผนโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ เข้าร่วมประกวดการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เข้าใจแนวคิดการจัดการที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรก โดยจัดการแข่งขันขึ้นตั้งแต่วันที่ 18-20 มีนาคม 2560 ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1 (นานาเหนือ) บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมมอบเงินรางวัล รวม 1,350,000 บาท

ในงาน ได้รับเกียรติจากผู้บริหารธนาคารกรุงเทพฯ, แขกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงาน อาทิ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริหารกบข.และความรับผิดชอบต่อสังคม, นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่, นางศิริพร นพวัฒน์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร, นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการบริหารกบข.และความรับผิดชอบต่อสังคม และ ดร.กฤษยา ดันติเตมิท กรรมการธนาคาร กรรมการบริหารและกรรมการบริหารกบข.และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงเทพฯ และโซวี่พิเศษการขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อ โดย คณะนักร้องประสานเสียง โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ชนะเลิศอันดับหนึ่งการขับร้องขับขานประสานเสียงระดับมัธยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กล่าวว่า “โครงการ กรุงเทพฯ ต้นกล้าสีขาว ปี 10 ได้เปลี่ยนจากกลุ่มนิสิต นักศึกษา ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ มีส่วนร่วมโครงการนำเสนอเป็นครั้งแรก โดยมีโครงการส่งเข้าประกวดจำนวน 254 ทีมจากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกเหลือ 30 ทีม ให้มาเข้าค่ายเวิร์คช็อปใน

หัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ทั้ง 30 ทีมนำเสนอโครงการของตนเองในกิจกรรม “The Following Camp” และประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งเป็นทีมที่มาจากจังหวัดต่างๆ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ แต่ละทีมจะได้รับเงินทุนตั้งต้นจำนวน 30,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการจริงในชุมชนของตน โดยธนาคารได้ส่งทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้องค์ความรู้ แนะนำ ติดตามความคืบหน้า และร่วมผลักดัน เพื่อสร้างศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ให้กับ 10 ทีมสุดท้าย ตลอดจนการผลิตคลิปวิดีโอสรุปผลงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนรวมสูงสุด เป็นผู้ชนะเลิศในวันนี้ครับ”